



# ผลกระทบต่อการเรียนรู้เนื่องจากสภาพอากาศที่เลวร้าย



คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองของเด็ก จัดโดยสถานีดับเพลิงประจำเขตเมืองหลวง ด้วยความร่วมมือจากสำนักงานส่งเสริมการศึกษาภาครัฐประจำเขตเมืองหลวง

สิ่งสำคัญที่ผู้ปกครองควรเอาใจใส่ติดตามอยู่ตลอดเวลา นั่นคือ ใด่แกตินฟ้าอากาศและพยากรณ์อากาศของแต่ละวัน และควรปฏิบัติตามความเหมาะสมทุกครั้ง สภาพของอากาศอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยไม่คาดหมาย อากาศอาจจะเลวร้ายหรือมีพายุ และสภาพอากาศในแต่ละท้องถิ่นในบริเวณเขตเมืองหลวง อาจมีสภาพที่แตกต่างกันออกไป ผู้ปกครองจะต้องเป็นผู้พิจารณาว่า เด็กจะต้องทำอะไรติดตัวไปโรงเรียนบ้าง แม้ว่า จะไม่มีการแจ้งรายละเอียดจากภาครัฐแต่อย่างไร หากผู้ปกครองพิจารณาแล้วว่า ไม่ปลอดภัยสำหรับเด็กที่จะไปโรงเรียน ก็จะต้องแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบ โดยจะถือว่าการขาดเรียนแบบปกติ รวมทั้งในกรณีที่ผู้ปกครองต้องประสบปัญหา ขณะกำลังเดินทางมาโรงเรียนด้วยเช่นกัน

## ระดับในการเตรียมพร้อมสองประการ

เมื่อมีการแจ้งข่าวว่า สภาพอากาศที่เลวร้ายกำลังจะเกิดขึ้นภายในเขตเมืองหลวง ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างไร้ในการติดตามข่าวสารจากภาครัฐอย่างใกล้ชิด และควรปฏิบัติตาม

เกี่ยวกับระดับในการเตรียมพร้อมสองประการ เนื่องจากสภาพอากาศที่เลวร้าย:

- **การเตรียมพร้อมในระดับที่ 1:** ผลกระทบที่มีต่อการเรียนการสอน เนื่องจากอุปสรรคในการเดินทางมาโรงเรียนของครูและนักเรียน
  - ผู้ปกครองที่ต้องพานบุตรหลานมาโรงเรียน
- **การเตรียมพร้อมในระดับที่ 2:** งดการเรียนการสอน

เด็กที่ยังเล็กมากนั้น ผู้ปกครองจะต้องมีหน้าที่รับผิดชอบในกรณีดังกล่าวนี้ คำว่าผู้ปกครองในที่นี้หมายถึง บิดามารดาหรือผู้ที่มีสิทธิในการอบรมเลี้ยงดูบุตร หรือผู้ที่มีหน้าที่ดูแลเด็ก

**ในการแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับระดับของการเตรียมพร้อม** ในการแจ้งข่าวสารให้ทราบนั้น จะพยายามกระทำอย่างดีที่สุด ด้วยความร่วมมือจากสถานีวิทยุภาคข่าว (RÚV และ Bylgjuna) และจากสื่อทางอินเทอร์เน็ต (mbl.is และ visir.is).

โทรศัพท์ของโรงเรียนนั้น ไม่ได้จัดให้บริการในกรณีดังกล่าวนี้ ดังนั้น ผู้ปกครองสมควรที่จะคอยติดตามข่าวสารข้อมูลจากสื่อต่างๆ รวมทั้งเว็บไซต์ของโรงเรียน ผู้ปกครองมีหน้าที่ติดตามข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับระดับข



องการเตรียมพร้อม ที่ภาครัฐเป็นผู้ประกาศ และไม่ควรรีให้นักเรียนเป็นผู้ตัดสินใจ

## ● การเตรียมพร้อมในระดับที่ 1:

ผลกระทบที่มีต่อการเรียนการสอน

– ผู้ปกครองที่ต้องพานบุตรหลานมาโรงเรียน

ผลกระทบนี้อาจมีผลต่อการเรียนการสอน เนื่องจากอุปสรรคในการเดินทางมาโรงเรียนของครูและนักเรียน ในกรณีดังกล่าวนี้ ทางโรงเรียนจะยังไม่มีการประกาศปิดการเรียนการสอน จะยังคงคอยรับเด็กที่มาโรงเรียน และเด็กสามารถอยู่ในโรงเรียนได้ตามเวลาเรียนปกติ และที่สำคัญอย่างยิ่งนั้น ผู้ปกครองที่นำเด็กมาโรงเรียนจะต้องแน่ใจว่าเด็กได้อยู่ความดูแลของเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนเรียบร้อยแล้ว

หากเกิดพายุในเวลาเลิกเรียน ซึ่งได้มีการพิจารณาแล้วว่า ไม่ปลอดภัยที่จะส่งเด็กกลับบ้าน หรือผู้ปกครองจะต้องมารับบุตรหลานของตนกลับบ้าน ก็จะมีการแจ้งข่าวให้ทราบ และทางโรงเรียนจะทำการติดต่อไปยังผู้ปกครอง

## ● การเตรียมพร้อมในระดับที่ 2:

งดการเรียนการสอน

ในกรณีดังกล่าวนี้ มีความจำเป็นที่จะต้องทำการงดการเรียนการสอนชั่วคราว เนื่องจากสภาพอากาศที่เลวร้าย ดังนั้นจึงต้องคอยติดตามข่าวสารจากสื่อต่างๆ และผู้ปกครองจะต้องให้เด็กอยู่ที่บ้าน จนกว่าสภาพอากาศจะมีการเปลี่ยนแปลง